
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2567 
เมื่อวันศุกร์ที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการ
เงิน คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ตารางรายได ้แหล่งเงินรายได้
โรงพยาบาล โดย 3 เดือนหลังมี
ยอดติดลบ ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 
2567 มียอดที่ติดลบให้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
และให้วิเคราะห์สาเหตุมาจาก
สาเหตุใด  
2. ตารางรายได ้แหล่งเงินรายได้
โรงพยาบาล มีรายได้น้อยกว่าปีที่
ผ่านมาให้ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง  
3. เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 
ค่าใช้จ่ายสูงแบบก้าวกระโดด
มากกว่าเดือนอ่ืน ๆ สาเหตุมา
จากอะไร  

1.รายได้น้อยกว่าการประมานการ 
แต่ยังคงมีรายจ่ายปกติ2.ถูกต้อง
ตามท่ีรายงาน 3.เป็นค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน -จ่ายค่าตอบแทน
ม.บูรพา 45,880,688.18 -จ่าย
ค่าตอบแทน คณะแพทย์ 
2,475,000 -จ่ายค่าตอบแทน 
กองทุนส่วนงาน 230,348.25 -
จ่ายค่าตอบแทนกองทุนส่วนงาน รพ. 
7,001,471.92 

 มอบ งานการเงินและบัญชี 
3.2 เรื่อง พิจารณาก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับพนักงานที่มี
ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์หรือความช านาญ
งานเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของ นางสาวปรียานุช กาญจนภู
พิงค์ (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบ และเสนอมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบต่อไป 

ส่งเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.1 เรื่อง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบที่ปรึกษาคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์  
(น าเสนอโดย คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์)  

เห็นชอบเสนอแต่งตั้ง รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ 
ลีลาอุดมลิปิ เป็นที่ปรึกษาคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเดือน
มิถุนายน 2567 แล้ว / นฤตย์ 

 



บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และ
เสนอมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

มอบ งานยุทธศาสตร์ 
4.2 เรื่อง แผนการรับนิสิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี
การศึกษา 2571 – 2580 
(น าเสนอโดย คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์) 

เห็นชอบตามเสนอ โดยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับนิสิตที่เพ่ิมข้ึน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว และแจ้ง 
กสพท. แล้ว / นฤตย์ 

 

มอบ งานยุทธศาสตร์ 
4.3 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการผลิตแพทย์โครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับ
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (ฉบับ
กลาง)  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ) 

เห็นชอบตามเสนอ และเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เสนอผ่านกองบริการวิชาการแล้ว / 
นฤตย์ 

 

มอบ งานยุทธศาสตร์ 
4.4 เรื่อง พิจารณาทุนส่งเสริม
การศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

เห็นชอบการมอบทุน 1 ครั้งต่อปี 
ๆ ละ 20,000 บาท จ านวน 5 
ทุน โดยมอบในภาคปลาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

มอบ งานกิจการนิสิต 
4.5 เรื่อง พิจารณาทุนร่วม
สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ประจ าปีการศึกษา 2566 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

เห็นชอบการสนับสนุนทุนแก่ 
นางสาวพรรษา ชูเนตร รหัสนิสิต 
64200030 นิสิตชั้นปีที่ 3 
จ านวน 10,000 บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

มอบ งานกิจการนิสิต 
4.6 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ สาขาวิชา อายุรศาสตร์ ของ 

เห็นชอบตามเสนอ และเสนอ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบต่อไป 

ส่งเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว 

 



นายแพทย์พัทธดนย์ ศิริวงศ์
รังสรรค์ (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.7 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชา อายุรศาสตร์ ของ แพทย์
หญิงวิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ์ 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และเสนอ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบต่อไป 

ส่งเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว 

 

มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.8 เรื่อง พิจารณาจ านวนทุนและ
สาขาฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร)  

เห็นชอบสาขาและจ านวนตามที่
เสนอ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.9 เรื่อง โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 – 
2571 (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
โครงการแล้ว / นฤตย์ 

 

มอบ งานยุุทธศาสตร์ 
4.10 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิยาลัยบูรพา และรายงานผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร)  

รับรองผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ 2 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การด าเนินการบางส่วนที่
อาจจะไม่มีกิจกรรมหรือโครงการ
รองรับที่ชัดเจน 
2. บางตัวชี้วัดอาจจะ
ตั้งเป้าหมายสูงเกินไป 
3. ควรเปลี่ยนตัวชีว้ัดที่สะท้อน
ผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น 
4. ควรให้เป็นวาระสืบเนื่องใน
การประชุมครั้งถัดไป 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว / พงศกร 
 



5. มอบหมายให้ทุกฝ่ายที่
รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดวิเคราะห์
รายละเอียด และปรับกลยุทธ์
ใหม่ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
6. การพัฒนาอาจารย์ให้
พิจารณาแต่ละรายบุคคลว่าผู้ใด
บ้างที่จะสามารถปฏิบัติได้ส าเร็จ 
โดยต้องประสานงานกับฝ่าย
วิชาการ 
7. ในส่วนของโรงพยาบาลฯ 
จ านวนเตียงหรืออัตราการครอง
เตียง การตั้งตัวเลขอาจจะตั้งสูง
เกนิไปหรือไม ่ซึ่งการขยายเตียง
แต่อัตราการครองเตียงเท่าเดิม 
ส่งผลให้ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ดังนั้น ควรหาตัวชี้วัด
อ่ืนที่สามารถทดแทนอัตราการ
ครองเตียง เช่น การเพ่ิมจ านวน
วันนอน เป็นต้น 
8. ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เข้ามาด้วย 

มอบ งานยุุทธศาสตร์ 
6.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ประชุม
ครั้งต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 
11.00 น. ณ ห้องประชุม MD 
206 อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 

- 

 มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 


